

BÁO CÁO

Nội dung liên quan đến hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp theo nội dung báo chí phản ánh

Kính gửi: Sở Công Thương.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 964/SCT-QLCN ngày 10/5/2024 về việc phối hợp báo cáo nội dung được báo chí quan tâm, phản ánh liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp, UBND huyện Bình Sơn báo cáo nội dung báo chí phản ánh liên quan đến hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp (viết tắt là CCN), cụ thể như sau:

1. Đánh giá hiện trạng môi trường tại các CCN, doanh nghiệp đang hoạt động trong CCN

- Trên địa bàn huyện Bình Sơn đã được phê duyệt Quy hoạch 05 CCN đó là: CCN Bình Nguyên, CCN Bình Long, CCN Bình Khương, CCN Bình Mỹ và CCN Hậu cần nghề cá Bình Chánh với tổng diện tích là 213,248 ha. Cụ thể: CCN Bình Nguyên, diện tích 30,368 ha; CCN Bình Long, diện tích 75 ha; CCN Bình Khương, diện tích 42,88 ha; CCN Bình Mỹ, diện tích 50 ha; CCN Hậu cần nghề cá Bình Chánh, diện tích 15 ha. Hiện nay có 01 CCN là CCN Bình Nguyên với diện tích 30,368 ha đã đầu tư xây dựng và thu hút 15 dự án thuộc 13 doanh nghiệp.

- CCN Bình Nguyên chỉ mới được đầu tư hệ thống mương thoát nước mưa dọc các tuyến đường nội bộ. Đối với các hạng mục, công trình như: hệ thống xử lý nước thải; Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; Hệ thống quan trắc nước thải tự động; Khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn chưa được đầu tư.

- Một số doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên thực hiện tương đối tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh tại nhà máy như: trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy; xây dựng mương thoát nước mưa xung quanh nhà máy; Có hệ thống chống bụi, chống ồn; nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn; thu gom, lưu giữ tạm thời và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại theo quy định...Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

2. Tình hình đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường đối với CCN (Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước

thải tập trung; Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng)

- Hệ thống mương thu gom và thoát nước mưa: CCN Bình Nguyên đã đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thiện, cụ thể là mương thu gom và thoát nước mưa dọc tuyến đường số 6 chưa được đầu tư xây dựng; mương thu gom và thoát nước mưa dọc tuyến đường số 3 và tuyến đường số 4 chưa hoàn thiện.

- Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung: Hiện nay CCN Bình Nguyên chưa có các hạng mục, công trình này. Đến nay, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Nguyên tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 với Quy mô 100 m³/ngày đêm, tổng vốn đầu tư: 14,7 tỷ đồng.

- Diện tích cây xanh tại CCN Bình Nguyên: Tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CCN Bình Nguyên, diện tích đất cây xanh được phê duyệt quy hoạch với diện tích 37.514m² đạt **12,35%** diện tích toàn khu. Đến thời điểm hiện nay, diện tích đã triển khai thực hiện trồng cây xanh là 4.507,7m² chỉ đạt **1,5%** diện tích toàn khu và UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng cây xanh CCN Bình Nguyên tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 với Quy mô 3,3 ha, tổng vốn đầu tư: 12,7 tỷ đồng.

3. Tình hình đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường của doanh nghiệp đang hoạt động trong CCN

- Các doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên có xây dựng công trình bảo vệ môi trường tại nhà máy như: Trồng cây xanh tuy nhiên chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định, xây dựng mương thoát nước mưa xung quanh nhà máy, bố trí khu vực lưu giữ rác thải, xây dựng hệ thống xử lý bụi, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất...

- Chất thải nguy hại: Hầu hết các doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên đã bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và hợp đồng với công ty Cổ phần Cơ điện Môi trường Lilama để thu gom vận chuyển xử lý theo quy định.

- Nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn tương đối đảm bảo trước khi thải ra môi trường ngoài.

- Nước mưa chảy tràn: Tại mỗi doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên đều đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn nhưng hầu hết đều chưa hoàn thiện. Một số doanh nghiệp có nước mưa chảy tràn qua bãi chứa dăm, bãi chứa gỗ.. chưa được thu gom, xử lý triệt để đảm bảo yêu cầu trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của CCN.

- Nước thải sản xuất: Đối với lượng nước sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên chủ yếu được tuần hoàn, tái sử dụng và thải ra ngoài rất ít, được thu gom và xử lý sơ bộ tại doanh nghiệp (chủ yếu qua các bể lắng, lọc) rồi thoát ra mương thoát nước chung của CCN Bình Nguyên.

Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đều xử lý sơ bộ, chưa đảm bảo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

4. Thống kê tình hình xả thải của từng Dự án đang hoạt động trong CCN: Theo bảng phụ lục đính kèm.

5. Kết quả thực hiện công tác thanh, kiểm tra tại CCN

- Trong năm 2021 Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh (được thành lập tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư và việc nộp thuế của các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động trong các CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động sản xuất tại CCN Bình Nguyên được nêu tại Báo cáo số 1072/BC-ĐKT ngày 01/6/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 925/QĐ-UBND (có Báo cáo đính kèm).

- Năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 và Phê duyệt kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị tại CCN Bình Nguyên năm 2023 tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 22/5/2023. Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và công tác quản lý của BQL tại CCN Bình Nguyên năm 2023 được nêu tại Báo cáo số 20/BC-ĐKT ngày 19/10/2023 của Đoàn kiểm tra CCN Bình Nguyên (có Báo cáo đính kèm).

- Thực hiện ý kiến Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và công tác quản lý của Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện tại CCN Bình Nguyên tại Thông báo số 396/TB-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện; Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-CCN&ĐT ngày 15/11/2023 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp và công tác chỉ đạo điều hành tại CCN Bình Nguyên (có Kế hoạch đính kèm).

- Từ ngày 20/3/2024 đến ngày 16/4/2024, Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện đã tổ chức làm việc với 12/12 doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Việc khắc phục những tồn tại hạn chế của các doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên được nêu trong báo cáo số 20/BC-ĐKT ngày 19/10/2023 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Kế hoạch số 05/KH-CCN&ĐT ngày 15/11/2023 của Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện ...Đồng thời nắm bắt những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp. Qua kết quả làm việc, Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên (Báo cáo số 38/BC-CCN&ĐT ngày 25/4/2024 của BQL đính kèm). Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đã khắc phục

được một số tồn tại hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường: Có 05/12 doanh nghiệp thực hiện tương đối đảm bảo việc quan trắc, giám sát môi trường năm 2023 (Công ty TNHH TMSX&DV Tân Thành Phú, Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Quảng Phúc, Công ty TNHH MTV 19/5 và Công ty TNHH MTV Văn Liên); Có 01 doanh nghiệp đã được cấp GPMT là Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Phú Quảng Ngãi, các doanh nghiệp còn lại đang tiến hành lập thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Hầu hết các doanh nghiệp trồng cây xanh trong khuôn viên của doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa đảm bảo so với dự án được cấp phép. Qua các buổi làm việc, Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện đã đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương rà soát lại các hạng mục công trình đang hoạt động, các nguồn chất thải phát sinh, quy mô, công suất hoạt động để tiến hành lập lại hồ sơ môi trường (đăng ký môi trường hoặc giấy phép môi trường) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và trồng cây xanh đảm bảo theo quy định; Tiếp tục tổ chức khắc phục các tồn tại được chỉ ra tại Báo cáo số 20/BC-ĐKT ngày 19/10/2023 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và công tác quản lý của Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện tại CCN Bình Nguyên năm 2023 và Kế hoạch số 05/KH-CCN&ĐT ngày 15/11/2023 của Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện.

6. Khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường CCN, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 52 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 thì công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại CCN phải được hoàn thành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (*tức là đến ngày 01/01/2024*); Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thì CCN Bình Nguyên thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường và tại Điểm d, Khoản 2, Điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thì phải có Giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (*tức là đến ngày 01/01/2025*). Để CCN Bình Nguyên được cấp Giấy phép môi trường thì phải hoàn thiện các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhu cầu vốn đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Nguyên tương đối lớn nhưng nguồn vốn ngân sách huyện còn hạn chế nên Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Nguyên chưa được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, việc CCN Bình Nguyên chưa có Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Nguyên gây khó khăn cho việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp GPMT của các doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên.

7. Kế hoạch đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường CCN trong thời gian tới

- Kế hoạch đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường trong thời gian tới: Để đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại CCN theo quy định, UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí để hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa và kinh phí nạo vét, duy tu bảo dưỡng định kỳ hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại CCN Bình Nguyên luôn trong điều kiện vận hành bình thường. Đối với dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Bình Nguyên và dự án Trồng cây xanh CCN Bình Nguyên, UBND sẽ quan tâm, sớm bố trí kinh phí và chỉ đạo sớm triển khai hoàn thiện 02 dự án này để đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi trường tại CCN Bình Nguyên theo quy định.

- Giải pháp bảo vệ môi trường CCN trong thời gian đến: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tại CCN Bình Nguyên và xử lý nghiêm các hành vi, hoạt động gây ô nhiễm môi trường đến CCN Bình Nguyên; Chỉ đạo Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác bảo vệ môi trường của từng doanh nghiệp đang hoạt động tại CCN Bình Nguyên. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, phối hợp với Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện kiểm tra việc xả thải của các doanh nghiệp trong CCN Bình Nguyên và đề nghị doanh nghiệp thu gom, xử lý và xả thải nước thải đảm bảo quy định cho đến khi CCN Bình Nguyên có Hệ thống xử lý nước thải tập trung thì doanh nghiệp thực hiện việc đấu nối theo quy định; Tiếp tục tiến hành quan trắc theo định kỳ, kiểm tra các chỉ số về môi trường làm cơ sở giám sát, theo dõi, quản lý môi trường tại CCN Bình Nguyên.

8. Đề xuất và Kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương quan tâm bố trí kinh phí để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp, tạo điều kiện phát triển các Cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trên đây là báo cáo nội dung báo chí phản ánh liên quan đến hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TN&MT;
- BQL CCN&ĐT huyện;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Sự

